



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :

# มติชน

อุตสาหกรรม 6 ตี 27 สิงหาคม 2557

หน้า 7

## แวดวง การศึกษา

### ●รับคนบดีเภัชศาสตร์มน.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) แจ้งว่า มน.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภัชศาสตร์ มน. ผู้สมัครต้องได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และสอนในสถาบันอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี รับสมัครวันที่ 16-27 มิถุนายน ขอรับใบสมัครที่สำนักงานสภาอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มน.หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ [www.nu.ac.th](http://www.nu.ac.th)

### ●น.ร.พิษณุโลกฯถวายตัว

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีถวายตัวเป็นลูกสมเด็จพะนเรศวรมหาราช และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผากตัวเป็นลูกสมเด็จพะนเรศวร ของนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 จำนวน 620 คน นอกจากนี้ ยังจัดให้นักเรียนทุกชั้นชมภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 5” เพื่อตระหนักในความเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้นำเข้ามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อการศึกษาของเด็ก และเยาวชนในจ.พิษณุโลก

### ●‘มพ.-ปศุสัตว์’วิจัยอาหารสัตว์

นายมณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มพ.ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.พะเยา เพื่อร่วมมือด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการด้านปศุสัตว์ และการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปศุสัตว์ รวมทั้ง ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิต มพ.ที่จะได้เรียนรู้ และฝึก

ปฏิบัติจริงในสถานี่บำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์อีกด้วย

### ●เตรียมม.ร.ไทยสู่อาเซียน

นายอำนาจ คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนไทยในภาคอีสาน 20 โรงเรียน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มข.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในภาคอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแนวทางสำหรับตนเอง และผลักดันให้โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเป้าหมายของโครงการในปี 2557 คือนักเรียนระดับมัธยมในภาคอีสาน 10,000 คน จาก 20 โรงเรียน

### ●มรภ.เทพสตรีจัดรับมีพนันบอล

น.ส.ชนิษฐา สมร่าง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของการเล่นฟุตบอลโลกในหมู่นิสิตนักศึกษา ทราบว่ามีการตั้งโต๊ะเปิด

รับพนันฟุตบอลรอบๆ มหาวิทยาลัย จึงขอส่งสัญญาณไปยังสถาบันการศึกษาทุกแห่ง และหน่วยงานทุกฝ่าย รับมือกับเจ้ามือโต๊ะพนันบอลที่แอบแฝงรับแทงจากนักศึกษา แม้มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการดูแลภายในมหาวิทยาลัยเข้มงวดก็ยังไม่พอ เนื่องจากโต๊ะบอลส่วนใหญ่อยู่นอกมหาวิทยาลัย จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันมากขึ้น

### ●มพล.รับป.โทสาธารณสุข

น.ส.รัชณี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ต้องจบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ/หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด